

# ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๙๘



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๖

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง นายกเทศมนตรีเมืองพินลราช นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง นายกเทศมนตรีเมืองไทรมา นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๙๘๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๗๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (สืบค้นจาก <http://www.nonthaburi.go.th> หัวข้อ “หนังสือราชการ”)

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนนทบุรีได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งนำแผนงานโครงการระดับชุมชนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการและประสานงานในการจัดทำแผนชุมชน อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งนำแผนงานโครงการระดับชุมชนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการและประสานงานในการจัดทำแผนชุมชน

/๓. ให้ดำเนินการ...

๓. ให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (กรณีไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) โดยให้ถือว่าเป็นการจัดทำแผนเช่นเดียวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพื่อไม่ให้โครงการซ้ำซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น และให้จัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนา เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๕๘๐ ๐๗๐๕-๖ ต่อ ๑๔๑๒๘  
e-mail add. : nonburioffice@gmail.com  
(นายประจักษ์ นะวงศ์ นวค.ชก. ๐๙ ๙๖๑๕ ๗๑๖๑)

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)”